



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## บ้านแห่งความหวัง ในวันปันรอยยิ้ม

สดจากเยาวชน



แม้วันนั้นแดดจะร้อนอบอ้าว แต่ก็ไม่ได้ทำให้รอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็กๆ บ้านแห่งความหวังลดน้อยลงไป

**เพราะปีนั้นนอกจากผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนกองขยะอ่อน  
นุชจะมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆ แล้ว ยังมีพี่ๆ นิสิต  
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มาร่วมสนุกกับน้องๆ ด้วย**

น.ส.ปราณวัตร พุทแดง หัวหน้าบ้านเด็กอ่อนแห่งความหวัง (ชุมชนกองขยะอ่อน  
นุช) ซอยอ่อนนุช 86 เขตประเวศ กทม. หนึ่งในโครงการบ้านเด็กอ่อนในชุมชน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์  
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล่าให้ฟังว่า บ้านแห่งความหวัง มูลนิธิเด็ก  
อ่อนในสลัม มุ่งช่วยเหลือเด็กอ่อนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ ซึ่งครอบครัวประสบปัญหาต่างๆ ส่งผลให้การเลี้ยงดู  
ไม่เหมาะสม

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก เนื่องจากปัญหาความยากจนจึงต้องออกจากบ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพตลอดทั้ง  
วันโดยระหว่างวันได้นำเด็กๆ มาฝากไว้ที่นี้ แต่ด้วยอัตราค่าเลี้ยงเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิดจึงไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็ก  
กว่า 40 คน

"หากจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ทางมูลนิธิก็ไม่มีเงินมาก เฉพาะค่าใช้จ่ายของเด็กประมาณ 100 บาท/คน/วัน ก็เป็นภาระหนัก  
มากพอสำหรับมูลนิธิอยู่แล้ว แม้ว่าส่วนหนึ่งผู้ปกครองเด็กจะช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็ได้เพียง 5-30 บาท/คน/วัน  
เท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือมูลนิธิจึงต้องรับผิดชอบทั้งหมด แต่ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ  
วัฒนาฯ ทรงรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไว้ในพระอุปถัมภ์ พระราชทานทุนทรัพย์ช่วยเหลือมูลนิธิ ทั้งยังมีผู้บริจาคเงิน  
ช่วยเหลือเข้ามาอยู่ตลอดเวลา มูลนิธิจึงพอมีเงินจากการบริจาคนำมาเป็นค่าใช้จ่ายดูแลเด็กๆ และส่วนหนึ่งได้รับการ  
สนับสนุนจากรัฐบาล" น.ส.ปราณวัตรกล่าว

น้องไยใหม่ น.ส.มรกต ภัทยาสิงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ซึ่งร่วมกับเพื่อนๆ นำของขวัญวันเด็กมา มอบให้น้องๆ พร้อมร่วมกิจกรรมในงานวันนั้น เผยความรู้สึกว่า ตอนแรกเห็นสภาพ ทางเข้าซึ่งมีกองขยะเต็มสองข้างถนนแล้วรู้สึกหดหู่ แต่พอมาถึงที่นี่กลับพบว่าเด็ก ทุกคนมีรอยยิ้มที่สดใส ทำให้รู้สึกอบอุ่น แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีแต่กองขยะ ทั้งนั้น แต่เด็กๆ กลับดูมีความสุข แสดงว่าที่นี่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี



**"เด็กเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต สิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่สำคัญเท่า การดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างของที่นี่เห็นได้ชัด การดูแลเด็กอย่างดี พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย ขยะ แต่น้องๆ ก็ยังอารมณ์เบิกบาน สนุกสนาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้"**



โชค นายโชคอนันต์ รักษาภักดี หนูนักศึกษาคณะและชั้นปีเดียวกัน กล่าวว่า ดีใจ ที่ได้มาแบ่งปันความสุขให้น้องๆ เชื่อว่าเพื่อนๆ ที่มาด้วยกันวันนี้มีความรู้สึก เช่นเดียวกัน แค่เห็นรอยยิ้มของน้องๆ พี่ๆ ทุกคนก็มีความสุขไปด้วยแล้ว

ด้านท้อป นายสุพร อ่อนพุทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ รุ่นพี่จาก มหาวิทยาลัยเดียวกัน กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาให้ความสำคัญกับ เด็กไทย ดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้ เห็นน้องๆ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ของพวกเราแล้วรู้สึกประทับใจในรอยยิ้มของเด็กๆ ถ้าปีหน้ามีโอกาสก็จะมาอีก เพราะปีหนึ่งจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้ทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้

สำหรับความรู้สึกของเด็กๆ บ้านแห่งความหวัง ด.ญ.วราวรรณ ชันทะบัว ชั้นป.6 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา บอกว่าสนุก มาก พี่ๆ มีกิจกรรมให้เล่นมากมาย หนูมาร่วมงานในฐานะอาสาสมัครจิต ซึ่งป็นรุ่นพี่ที่กลับมาช่วยครูดูแลน้องๆ เช่น ป้อน ข้าว กล่อมน้องนอน ดูแลตอนเล่นของเล่น รวมถึงช่วยประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็ก เช่น โมบายกระดาษ การเข้ามาเป็น อาสาสมัครจิตนั้นหนูสมัครเข้ามาเองเพราะครูที่นี่มีน้อยอยากเข้ามาช่วยครูดูแลน้องๆ เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระครูได้บ้าง

ครูแอน น.ส.นันทา ยังเจริญ กล่าวว่า อาสาสมัครจิตเป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตามเด็กที่ออกจากการดูแลของมูลนิธิไปแล้ว นอกเหนือจากวันคืนสุैयाซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง โครงการนี้จะทำให้มูลนิธิทราบความเป็นไปของเด็กหลังจากการ ดูแลของมูลนิธิ ซึ่งถือเป็นการติดตามพัฒนาการของเด็กไปด้วย

"มูลนิธิจะติดตามเด็กตลอดจนถึงอายุ 15 ปี ตามไปดูแลกันจนถึงที่บ้านเลย จะดูว่าเด็กออกจากเราไปแล้วเรียนหนังสือหรือ เปล่า ครอบครัวยังเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร จะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง อย่างกรณีเด็กไม่มีใบเกิด ทางมูลนิธิก็แนะนำว่าจะต้อง ทำอย่างไร แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ปกครองเด็กต้องมีส่วนร่วมและเป็นผู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่ใช่มูลนิธิทำให้ทุกอย่าง มูลนิธิ เป็นแค่พี่เลี้ยงเท่านั้น เราเน้นการช่วยเหลือให้พึ่งพาตัวเองได้มากกว่า" ครูแอนกล่าว

**ร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีแก่เด็กด้วยโอกาส ได้ที่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ โทร.0-2249-0953-4, 0-2249-4589 หรือ fssc@loxinfo.co.th**